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  ประธาน  :  ขอเปดคณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ซึง่ทาน

ประธานกรรมาธิการไดกรุณาแตงตั้งขึ้นทําหนาที ่วนันีป้ระชุมเปนครั้งแรกนะครับ ผมขอเปดการประชุม 

กอนอื่นเรียนทานทั้งหลายทราบวาทานประธานกรรมาธกิารวิชาการซึง่เปนคณะใหญของคณะนี้ ไดตั้ง 

อนุกรรมาธกิารขึ้นมา ๓ ชุด ชุดที่ ๑ อนุกรรมาธิการสารสนเทศ เกี่ยวกบัเร่ืองหาวิชาการเปรียบเทยีบกับ

กฎหมายตางประเทศอะไรตาง ๆ นะครับ  ชุดที ่๒ ชุดอนุกรรมาธกิารตรวจรางรัฐธรรมนูญ ซึง่มทีาน 

มานิจ  สุขสมจิตร เปนประธานอนุกรรมาธกิาร และชุดนี้เปนชุดที ่๓ เราเรียกวา อนุกรรมาธิการตรวจราง

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูนะครับ เดิมนั้นขอบังคับเขาใหตั้งอนุกรรมาธิการไดไมเกิน ๑๕ คน ผมก็หารือ

กับทานวัชรา ก็ปรึกษาหารอืกันวาตัวกรรมาธิการเองขอเขารวม ๕ คน เพราะฉะนัน้เราก็สามารถที่จะแตงตัง้ 

ผูทรงคุณวุฒิไดอีก ๑๐ คน เมื่อเสนอรายชือ่เขามาแลวกป็รากฏวา เขาบอกวาคณะใหญ สสร. นัน้เห็นวามนั

จะอุยอายเกนิไป เพื่อใหกะทัดรัดขอรองใหแตละอนุกรรมาธิการแตงตั้งคณะอนุกรรมาธิการไดไมเกิน  

๑๐ คน ก็เลยตองตัดออกไป ๕ คนนะครบั ชุดกรรมาธกิารนัน้ทานทรงสิทธิ์อยูก็เลยตัดไมได ก็เลยตัด 

ผูทรงคุณวุฒทิั้งหลายก็เหลอื ๕ คนนะครบั ขณะนี้ก็ไดออกมาแลว ผมไดรับมอบหมายใหเปนประธาน 

คุณวัชรา  หงสประภัศร ทานเปน สสร.  เปนรองประธานคนที่หนึ่ง ผูชวยศาสตราจารยฐิติพนัธุ  เชื้อบุญชัย  

เปนคณบดีนิตศิาสตรของจุฬา เปนรองประธานคนที่สอง  คุณวรพจน  วงศสงา เปนอนุกรรมาธกิาร 

วันนี้ทานติดไมมา คุณพิเชยีร เปนกรรมาธิการอยู  ไมมา ทั้งหมดก ็๕ คน ทนีี้สวนที่ไดรับแตงตั้งมีทานแรก 

คือ คุณสมชาติ  เจศรีชัย จาก กกต. เปนผูมีความรูเชีย่วชาญรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการเลือกตัง้  

กฎหมายของ กกต. มากที่สุดกวาพวกเรา  ทานที่ ๒ พนัตํารวจเอก ไชยศรี  พงษพัฒน ทานเปนอดีตหัวหนา

สํานักกฎหมายของ กกต. สวนทาน พลตํารวจตรี ประเสริฐ  จนัทรอินทร ก็ไดเปลี่ยนเปนคุณ อภิชัย   

ตรังคนีนาถ นะครับ นี่กห็ัวหนาสาํนกังานกฎหมายใหญมาแทนนะครับ ตอไปคือคุณศักดิ์ชัย  ศักดิ์กุลวงศ 

อดีตอธิบดีกรมประชาสงเคราะห และทานสุดทาย คุณจิรายุ  ศวิตชาต ก็เปนผูมีความรูเชี่ยวชาญทางดาน

กฎหมายทัง้นัน้ที่แตงตัง้มานี้ แลวก็มีประสบการณนะครับ อันนีก้็คือรายชื่อ 
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  ภาระหนาที ่กค็ือวาคณะกรรมาธิการชุดนีเ้ปนกรรมาธิการวิสามัญวิชาการประกอบดวย 

ทาน สสร. สมาชิกสภารางรฐัธรรมนูญและบุคคลภายนอกอยูในชุดนัน้ ภารกิจก็เกีย่วกับการทีจ่ะตอง

ดําเนนิการตรวจรางรัฐธรรมนูญแลวก็เสนอแนะตาง ๆ หมายความวาเขายกรางรัฐธรรมนูญมาเรียบรอยแลว 

ก็มีหนาที่ เขาจะสงรางรัฐธรรมนูญมาใหคณะนี้ไดชวยให Comment ดําเนนิการตามกรอบหนาทีก่ฎหมาย

รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นกรรมาธกิารก็จึงแบงเปน ๓ ชุด อนุกรรมาธิการ

ชุดที่หนึ่ง เปนอนุกรรมาธกิารสารสนเทศ กม็ีหนาที่ในการที่จะคนควาหากฎหมายตาง ๆ  

วาที่เกี่ยวของกับรัฐธรรมนญูไทยและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไทยมีความเปนมาอยางไร เปรียบเทียบ 

แลวก็ที่จะเสนอแนะในทางวชิาการนะครับ สวนชุดที ่๒ เปนอนกุรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ เมื่อ

รัฐธรรมนูญไดยกรางเสร็จเรียบรอยแลว ในระหวางที่จะทําประชามตหิรืออยางไรก็ตาม ทางสภาใหญก็จะ

สงมาใหกรรมาธิการชุดนี้ กรรมาธิการกจ็ะสงใหอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนญู ซึ่งประกอบดวย 

สมาชิก ๑๐ คนเหมือนกัน กด็ําเนนิการที่จะพิจารณาตรวจราง Comment ตาง ๆ จุดออน จุดแข็งของ 

รัฐธรรมนูญ แลวก็เอาเขากรรมาธิการเพื่อลงมตินาํเสนอสภา สสร. ตอไปนะครับ สําหรับคณะเรากเ็ปน 

คณะที่ ๓ อนกุรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ทีนีก้ฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูตาม

เจตนารมณกต็องดูวารัฐธรรมนูญที่แจกเดิมกฎหมายรฐัธรรมนูญประกอบดวยอะไรบางหลายอยาง แตถา

จะเกี่ยวกับการเลือกตั้งแลวก็คงจะม ี๓ ฉบับ กฎหมายคณะกรรมการการเลือกตั้ง กฎหมายวาดวยการ

เลือกตั้ง ส.ส.  ส.ว. แลวก็กฎหมายวาดวยพรรคการเมอืง แลวดูรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวนี้แลวก็จะเหน็วา

เจตนาที่จะตองออกมาก็คือวาหลังจากรัฐธรรมนูญเสร็จแลว สสร. จะตองรางกฎหมายเกีย่วกบัการเลือกตั้ง 

กฎหมายเกีย่วกับการเลือกตัง้ขณะนี้กจ็ะมกีฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.  ส.ว. ซึง่คงจะมีรูปแบบเปลี่ยนไปอยางไร

นี่เรายงัไมรูนะครับวา สสร. จะไปยกรางอยางไร แลวจะใหเรามาตรวจราง เพราะฉะนั้นชัน้นี้เราคงไมตรวจ

ราง แตคงจะตองมาหารือกาํหนดกรอบ แลวก็รูจักรูปรางหนาคาตาวากฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู ซึ่ง

เดี๋ยวก็คงจะมแีจกใหทานดทูั้ง ๓ ฉบับ พรรคการเมือง เลือกตั้ง ส.ส.  ส.ว.  แลวก็วาดวยคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง เรากจ็ะไปดูไปรู สําหรับทานที่ยงัไมไดรูในรายละเอียดวากฎหมายดังกลาวมีเนื้อหาสาระอยางไร 

นะครับ สําหรบัคุณไชยศรี คุณสมชาติ  ทานวัชรา ทําหนาที่เกี่ยวกับเร่ืองนี้อยูแลว กค็งจะไดดู ไดรู แลวก็จะ

ชวยกนัปรึกษาหารือวากฎหมายใหมทีจ่ะออกมา กับกฎหมายเกาที่ใชบังคับแลวเปนอยางไร แลวโดยเฉพาะ

อยางยิ่งทาง กกต. คุณสมชาติหลังจากจากการเลือกตั้งแตละครั้งเรากจ็ะมีการวิเคราะห สัมมนาแลวก็

ประเมินผล จดุออน จุดแข็งของกฎหมายที่ใชวามีขอบกพรองอยางไร ประกาศ ระเบยีบตาง ๆ ที่ใชไป แลว

มันมีจุดบกพรองอะไรอยางไร เราก็จะมาคยุหารือกนัวาเปนอยางไรนะครับ อันนีก้็เปนสวนหนึ่งที่เราจะตอง

มาพูดคุยกัน แลวก็กําหนดกรอบการทาํงานวาจะไปอยางไรนะครับ เอกสารอีกอันหนึง่ที่อยากจะใหดูก็คือ 

กําหนดการทาํงานของกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ เปนเอกสารแผนเดียวนะครับ ตั้งแตวันที ่๕ - ๑๐  
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มีนาคม ในเดือนนีน้ะครับ กรรมาธิการกห็ารือแลวก็รวมกันรางแรกเขาก็ทําผานมาแลว วนัที่ ๕ - ๑๐ 

มีนาคม ที่เขาไปที่ชะอํากันนะครับ แลวกว็ันที่ ๑๒ มีนาคม กรรมาธกิารก็หารือรวมกับสมาชกิ พวก

กรรมาธิการทีอ่อกไปทําประชาพิจารณตาง ๆ ในภาค ใหแตละภาคมาอภิปรายวาเขาสรุปความคดิเห็น 

แตละภาคที่เขารับผิดชอบอยูและเหน็กับรางรัฐธรรมนูญอยางไร ควรจะมีสาระอะไร ขณะนี้ก็กาํลัง

ดําเนนิการอยู แลวในชวงนี้เทาที่ทราบวนัที่ ๑๓ - ๑๕  กรรมาธิการยกรางกก็ําลงัหารือรวมกนัในรางแรก 

นะครับ ๑๕ มนีาคม แลวก็รับฟงความคิดเห็นครั้งที่ ๒ กซ็อนกนัอยูนะครับ แลวในระหวางวันที ่๑๖ - ๒๑ 

มีนาคม ที่ผานมา ฝายเลขานุการจัดรางก็คือ ศาสตราจารยดอกเตอรสมคิดกับคณะก็กําลังทาํการยกราง

รัฐธรรมนูญเปนรายมาตรานะครับ เทาที่ผมทราบอยางไมเปนทางการนะครับ ก็เหน็วาเขาก็ยกรางมาได

เกือบ ๑๐๐ มาตราแลว เพราะวาในหมวด ๑ หมวด ๒ กเ็ปนเรื่องหลัก ๆ ของรัฐธรรมนูญ คงไมมีอะไรที่จะ

แกไขเปลี่ยนแปลง ก็คงจะไปไดเร็วนะครับ หมวดกลาง ๆ ที่เกี่ยวกับอํานาจทางการเมือง อํานาจบริหาร 

องคกรอิสระพวกนัน้ คงจะตองถกเถียงกันมากอะไรตาง ๆ นะครับ เพราะฉะนั้นกําหนดวันที ่๒๖ มนีาคม 

วันจนัทรกรรมาธิการประชุมรวมกับสมาชกิรางวันที่ ๒๗ - ๒๘ ฟงอภิปรายตอ วนัที ่๒๙ มนีาคม รับฟง

กรรมาธิการวสิามัญประสานงานการมีสวนรวมครั้งที่ ๓  วนัที ่๓ - ๕ เมษายน อภิปรายรางรัฐธรรมนูญราย

มาตราตอ  วนัที่ ๖ - ๑๑ เมษายน สรุปรางรัฐธรรมนูญรายมาตราทัง้หมด ก็แสดงวาภายในสงกรานต ๑๑ 

เมษายน รูปรางรัฐธรรมนูญจะเหน็เปนมาตราแลว คราว ๆ นะครับ เดมิมันม ี๓๓๖ มาตรา คราว ๆ ก็จะเห็น

วาประมาณ ๔๐๐ มาตราไดกระมัง ทานวัชรา เยอะมากนะครับ  

  รอยตรี วัชรา  หงสประภัศร  :  เปนไปไดครับ 

  ประธาน  :  เปนไปไดนะครับ แตอาจารยสมคิดผมถามวาถึง ๕๐๐ ไหม เขาบอกวา

รัฐธรรมนูญนาจะ ๕๐๐ มาตรา ก็แลวแตเขาจะมีกีม่าตราอะไรอยางไรก็ตาม คณะกรรมาธิการชุดนี้ก็จะตอง

มาตรวจรางทัง้หมดครับ ตัง้แตเจตนารมณจนกระทั่งบทเฉพาะกาลสดุทายนะครับ ตรวจรางเพื่อนําเสนอ

ความเห็น วนัที่ ๑๕ - ๑๘ เมษายน ฝายเลขานุการก็จะปรับรางรัฐธรรมนูญเปนครั้งสุดทายนะครบั 

วันที่ ๑๙ เมษายน นี่เปน Deadline ของยกราง รางรัฐธรรมนูญรางแรกเสร็จ พอเสรจ็แลวก็จะตองพิมพ

เผยแพร อันนี้เปนภาระหนัก เมื่อสักครูนี้ผมอยูอีกชุดหนึ่งก็กําลังทาํแผน ของประธาน สสร. กาํลังทํา

แผนปฏิบัติการวา วันที่ ๒๕ - ๒๖ จัดพิมพรางเพื่อเผยแพรมันเขียนสัน้และงาย แตทางปฏิบัติมันยาก  

ยากเพราะวาเรารูกันอยูคุณสมชาติวาพิมพรัฐธรรมนูญ ๓๐๐ - ๔๐๐ มาตรา มันไมใชพิมพบัตรเลอืกตั้ง

อยางที่เราพิมพ อันนี้มนัหนกั ถงึแมวาจะสงไป ๑๓ ลานครัวเรือน อยางนอยก็ตองพิมพ ๒๐ ลานเลม 

๒๐ ลานเลมภายในระยะเวลา ๕ - ๖ วนั ผมถามวาเอาโรงพิมพที่ไหนพมิพ เอากระดาษที่ไหนพิมพ 

ถาไมมีการเตรียมการมากอน เขาไมรูวาใชกระดาษมากขนาดไหน สาหัสสากรรจขนาดไหน ลงพมิพแลว 

 



อน.ุ ตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู                                                                สุภาภรณ  ๑/๔ 

วันศุกรที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ 

 

ก็ตองสงกระจายไปดวย แลวคําวา กระจาย เขาก็อาจจะไมรู อยางเรารูวาเวลาสงไปจริง ๆ มนัไมไปถึง

ชาวบาน ไมไปถึงครอบครัว ไปรษณียมันก็หมกมันกองทิ้งไว แลวพอชาวบานโวยวายมาวาไมไดรับ 

รางรัฐธรรมนญูฉบับนี้ไดเร่ืองแลว เอาอีกแลว นี่เปนกระบวนการที่เยอะแยะมากนะครับ ถาชุดอืน่เขา 

รับผิดชอบไปไมเกี่ยวกับชุดเราในการดําเนนิการอนันี ้แตของเราก็ยงัไมถึงหนาที่ของเราเลย ที่พูดมาถึงนี ้

พอเขารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว รางอาจจะหลังจาก ๒๖ เมษายนไปแลว ก็เปนหนาทีข่องกรรมาธิการยกราง 

เขาจะตั้งอยางไรไมรู ตองรางกฎหมายประกอบที่เกี่ยวกบัการเลือกตั้ง ก็คงจะเปนหนาที่ของเราแลวที่เรา

จะตองติดตามกฎหมายเลอืกตั้ง ส.ส.  ส.ว. อาจจะมีกฎหมายพรรคการเมืองหรือแกไขกฎหมายกรรมการ

การเลือกตั้งนะครับ เราคงเนน ๓ ฉบับนีน้ะครับ ถาผิดเดี๋ยวทานวัชราพูดดวย เพราะวาโดยเจตนารมณจะ

ยกรางที่จะมันใชเร็วที่สุดก็กฎหมายเกี่ยวกบัการเลือกตั้ง เพราะภายใน ๖๐ วนั จะตองมีการเลือกตัง้ ทั้ง 

ส.ส.  ส.ว. อันนี้กค็งเปนเรื่องที่เราจะตองมาระดมสมอง มาตรวจดกูันวาเรามีวิธกีารที่จะตรวจรางอยางไร 

ระหวางนี้ทานไดคูมือไปแลวก็ไปศึกษาดูวารูปรางหนาตากฎหมายที่เกีย่วกับการเลือกตั้งมนัมีสาระ มี

เนื้อหาอะไรอยางไรนะครับ แลวถาคุณสมชาติมีเอกสารที่ทาํไว กกต. ทําไวเกี่ยวกับเร่ืองอธิบายความ  

หรือบทความอะไรพวกนี้ กช็วยรวบรวมมาให เราจะไดแจกคณะเรา ชวยไปดูนะครบั อันนี้ก็เปนเรื่องที่เรียน

ใหทราบเปนเบื้องตนกอน เชิญทานวัชรา 

  รอยตรี วัชรา  หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานครับ เร่ืองของเรานี้อยูในมาตรา ๓๐ 

ของรัฐธรรมนญูฉบับช่ัวคราว คือใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนญูดําเนนิการยกรางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะที่จําเปน เพื่อประโยชนในการจัดใหมีการเลือกตั้ง ใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วนั  

นับแตวันจัดทาํรางรัฐธรรมนญูแลวเสร็จ คือตามมาตรา ๓๐ นี้ ผูที่จะรางก็คือ กรรมาธิการยกรางซึง่เขาก็ตัง้

คณะอนุกรรมาธิการยกรางขึ้นมาแลวเชนเดียวกนัใชไหมครับ ซึ่งในเรื่องนี้เทาที่ผมทราบนะครับถงึแมจะให

ทําเมื่อรางรัฐธรรมนูญเสร็จ แตคณะอนุกรรมาธิการก็ไดเตรียมการรางไวบางแลวนะครับ ตอนนี้เราก็จะตอง

พิจารณากันดวูามกีฎหมายอะไรบาง มพีระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอะไรบางนะครับ ดูตามของเดิม

นะครับ ของเดมิมีพรรคการเมือง มเีลือกตัง้สมาชกิสภาผูแทน และสมาชิกวฒุิสภา และก็มีคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- ๒/๑ 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                                                     วรีพร ๒/๑ 

วันศุกรที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ 

 

เพราะฉะนัน้กน็าที่จะหมายถึง ๓ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูอันนีท้ี่เราจะตองรางนะครับ  

ซึ่งเรื่องพรรคการเมืองนี้ไมนาที่จะตองรอรัฐธรรมนูญ เพราะวาคงจะไมมีอะไรที่ผิดแผกไปจากของเดิม 

มากนัก เร่ืองพรรคการเมืองนะครับ กกต. ก็เหมือนกนัก็คงคิดไดทําไดนะครับ ก็คงจะตองรอรัฐธรรมนูญ 

ก็เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. เทานั้นวาจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับ ตอนนี้ผมไดลองคิด

คราว ๆ วาหนาที่ของเรานาจะมีอะไรบางก็คิดวาในเรื่องทีท่ําไดและทาํไมได คือเราจะไปปรับปรุงรูปแบบ

ของรางที่คณะอนุกรรมาธิการยกรางขึ้นมา เราจะไปเปลี่ยนรูปแบบคงจะไมไดมากนัก ไมทราบถกูหรือเปลา 

ลองพิจารณาดูนะครับ เวนเสียแต  

๑. เราชี้ใหเหน็วาขัดรัฐธรรมนูญ ถาขัดรัฐธรรมนูญอันนีเ้ราชี้ใหเห็นก็นาที่จะตองเปลี่ยน 

นะครับ  

๒. ขัดกนัเอง คือกฎหมายแยงกนัเองจนกระทั่งปฏิบัติไมไดหรือปฏิบัติแลวมีปญหา 

นะครับ 

๓ เปนขอที่ไมไดเขียนเปนลายลักษณอักษร แตเปนที่รูอยูวากฎหมายแตละฉบับนัน้ 

มุงหมายอะไร ถาการเขียนกฎหมายนี้ไมไดมุงหมายหรอืจุดพึงประสงคเดนชัดไปในทางนัน้ ตรงนี ้

ก็นาจะเปนขอที่คณะอนุกรรมาธิการของเราทักทวงได สรุปที่ผมนึกออกนี่มีอยู ๓ เร่ือง คือโดยหลกัไมได  

แตเร่ืองที่ไดมีอยู ๓ เร่ือง คือเร่ืองขัดรัฐธรรมนูญ ขัดกันเอง แลวก็ขัดวตัถุประสงคนะครับ จุดมุงหมาย  

ทานผูใดมีอะไรที่จะเสริมหรือวาชวยผมในเรื่องนี้ไดกรุณาดวยนะครับ สวนในเรื่องทีจ่ะทําเมื่อไรนัน้ 

ผมเหน็วาเรานาที่จะไดถก ไดเตรียมกันในแงทีว่าเราเหน็อะไรในจุดมุงหมาย อันนี้เรานาที่จะพูดกันได 

นะครับ สวนเรือ่งอื่น ๆ นัน้เราตองดูรางเขาเสียกอนคงจะพูดไปลวงหนาไมได คือเร่ืองที่จะพูดกนัไว 

ลวงหนาก็คงถกไดกวาง ๆ เร่ืองจุดมุงหมายในกฎหมายที่จะทําขึ้นนี่เทานัน้ ผมมีความเหน็แคนี ้

  ประธาน  :  ก็คงตองดูวารางกฎหมายประกอบขัดรัฐธรรมนูญนี่ก็คือเปนหลกั  ๒. มนัขัด

กันเองหรือเปลา วาขัดของในทางปฏิบัติ คือรางออกมาแลวผูรางอาจจะไมเหน็วาในทางปฏิบัติมนัเปนไปได 

หรือไม ก็มองรางกฎหมายประกอบในอดุมคติ แตจริง ๆ แลวเรามีประสบการณเราก็จะรูมันเปนไปไมได 

เร่ืองระยะเวลาเรื่องอะไรอยางที่ผมยกตัวอยางเมื่อสักครูวา ๕ – ๖ วนั พิมพรัฐธรรมนูญประกอบแลวก็

แจกจาย ถามวา ๕ – ๖ วันจะเอาโรงพิมพที่ไหน เอากระดาษที่ไหน จะแจกจายอยางไร อยางนี้เปนตน  

ทางปฏิบัติถาเรา Comment ไปมันกจ็ะเหน็นะครับ อันนีก้็เปนเรื่องที่เราจะตองคุยกนั เดี๋ยวกอนที่เราจะไป 

พูดถึงกรอบเวลาชวงไหนจะทําอะไรอยางไร ตอนนี้เราก็คยุแลกเปลี่ยนกันวามีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับ 

เร่ืองนี้โดยไมตองไปซีเรียสอะไร เชิญคุณสมชาติครับ 

  นายสมชาต ิ เจศรีชัย  :  ขอบคุณทานประธานครับ ผมมสัีก ๓ – ๔ ประเด็นนะครับ พอดู 

เอกสารในแฟมแผนสุดทายที่เขียนวา กรอบงานของอนกุรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                                                     วรีพร ๒/๒ 

วันศุกรที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ 

  

  ประการแรก ในจํานวนกฎหมายที่เกีย่วกับเร่ืองของการเลือกตั้งทีท่านประธาน 

ไดกรุณาพูดไปแลวนีน่ะครับ มีกฎหมาย กกต. กฎหมายพรรคการเมอืง แลวก็กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.  ส.ว. 

นะครับ ในสวนทัง้ ๓ ฉบับนีจ้ริง ๆ ในประกาศคณะปฏิรูป ฉบับที ่๑๓ ใหกฎหมาย กกต. คงอยู  

สวนอีก ๒ ฉบับยกเลิกนะครบั ยกเวนกฎหมายพรรคการเมือง ยกเลกิแตใหพรรคการเมืองยงัคงอยู  

ก็แปลก ๆ  

  อันที ่๒ ในเรื่องของขอ ๑ ทีบ่อกวา ประสานงานกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ืองการ 

รายงานการวจิัยเกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ คือเร่ืองของคณะกรรมการการเลือกตั้งคอนขาง 

จะมีบางนะครับ เร่ืองเลือกตัง้ ส.ส.  ส.ว. มเียอะ สวนของพรรคการเมืองจะมีสวนใหญก็จะเปนเรื่อง 

ของการทาํวิจยัในเชงิประเมนิผลการใหเงนิกองทนุเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองนะครับ สําหรับ 

ในการประสานงานจรงิ ๆ ผมอยูขางในก็ประสานได แตทีนี้เพื่อใหเปนกิจจะลักษณะผมก็อยากจะเสนอ 

ทานประธานวา เดี๋ยวเรานาจะมีหนังสือขอความรวมมอืไปยังคณะกรรมการการเลอืกตั้งใหชวยรวบรวม

บทความหรือวางานวิจยัเสร็จแลวผมก็จะประสานขางใน อันนีก้็จะเปนประโยชนกับทางคณะ  

ทั้งคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการนะครับ อันนี้กจ็ะรวมไปถึงเรื่องของการศึกษาจุดออน  

จุดแข็งของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดวย สําหรับในขอ ๑ กับขอ ๒ ผมคิดวาเรานาจะทํากอน 

ที่มีการยกรางได แตสําหรับในประเด็นการศึกษาจุดออน จุดแข็ง ของพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ 

อันนี้ข้ึนอยูกับวา เราจะศึกษาหรอืวาดูจากของที่เขาศึกษามาแลว เพราะอยางงานวิจยัทีท่ํามาแลว 

ก็จะมทีั้งในเรือ่งของการศึกษาสวนที่เปนจุดออนนะครบั แตวาจุดแข็งคอนขางจะนอยที่เขาจะพูดถึง  

ถาเราจะทาํในลักษณะทัง้จุดออนจุดแข็งนาจะเปนการระดมสมองนะครับ เชน อาจจะทําสมัมนา 

สักครั้งหนึ่งถาเรามีเวลา มเีงนิอยู เราก็จะไดแนวคิดจากคนหลาย ๆ ฝายทัง้ในแงของผูที่เกี่ยวของ 

จากพรรคการเมือง จากคนที่ทาํงานการเลือกตั้งมาแลวอะไรเหลานีเ้ปนตนนะครับ ถาจะเสนอตรงนี ้

ก็คือวานาจะมีการทาํลักษณะของ Brain storm เอาเรื่องของคนที่เกีย่วของกับงานการเลือกตั้งกด็ี  

งานพรรคการเมืองก็ดีเขามา เพราะวาตรงจุดนี้ถึงแมวาเราจะมีงานวิจยัแลวก็ตาม แตถาเราไดทาํงาน

สัมมนามนัก็จะไดงานสด ๆ นะครับ  

 ทีนี้ในขอ ๒ ถาสมมุติเราทํามาแลวมนัก็ใชประโยชนไดทัง้ ๒ ทาง คือทางหนึง่เรากเ็อามา

เปนแนวคิด ในการศึกษาตดิตาม ตามทีท่านวัชราพูดไว แตวาอกีทางหนึ่งเราก็เปนเหมือนกับ Input  

ใหกับทางคณะกรรมาธิการยกรางไดนะครับ ถึงแมวาขณะนี้เขาจะตั้งไปแลวเราก็คิดวาก็ใส Input เขาไป 

ใหเขาไดนะครบั ประเด็นตอมาก็คือวาจริง ๆ แลวกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองเอง 

ซึ่งปรากฏอยูในเอกสารเปนฉบับแรก จริง ๆ มันกม็ีขอออนเยอะไมใชวามันจะไมมีตรงนี้ เชน รางแลว 

มันเกนิรัฐธรรมนูญหรือเปลา เพราะวาการยุบพรรค จริง ๆ แลวรัฐธรรมนูญใหไวมาตราเดียว แลวก็เปนเรื่อง 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                                                     วรีพร ๒/๓ 

วันศุกรที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ 

 

ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ แตวาอนันีม้ันยุบกันเปรอะไปหมดนะครับ อะไรก็ยุบพรรค ๆ เชน  

ไมสงรายงานก็ยุบพรรค สงผิดแบบก็ยุบพรรคอยางนี ้มันก็อาจจะดูวามันยุบงายเกนิไปหรือเปลา 

หรือวาอะไรนะครับ อันที่ ๒ ก็คือวายุบพรรคแลวปารตี้ลิสตจะไปไหนกเ็ถียงกันมาก เพราะมนัมีปารตี้ลิสต 

อยูดวยคราวทีแ่ลว แตถาคราวนี้ไมมีปารตีลิ้สต สมมุติวามี ๔๐๐ อยางที่เขานําเสนอก็ไมมีปารตี้ลิสต  

อีก ๑๐๐ ปารตี้ลิสตนี่ก็อาจจะไมมีปญหานะครับ อีกอนัหนึง่ทีเ่ปนปญหามาตลอดกค็ือเร่ืองสมาชกิพรรค 

อยางนี้ มันไมไดเขียนไวในกฎหมายพรรคการเมือง แลวก็เร่ืองของการไมสงสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

จะใหยุบไหมเหมือนกับกฎหมายกอนอะไร ความจริงมนัก็มีประเด็นพวกนี้คอนขางเยอะ มนัไมใชวา

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยพรรคการเมืองจะไมมีปญหานะครับ แลวก็มีบางอนั กฎหมาย 

พรรคการเมืองไปขัดกับกฎหมายเลือกตั้งดวยนะครับ มนัมีบางประเดน็ที่มนัขัดกนั เพราะวาตอนที ่

เขาทํารางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองกบัเลือกตั้ง ส.ส. ใชกรรมาธิการของสภา

ผูแทนราษฎรตอนนัน้คนละคณะนะครับ เพราะวาคณะของ กกต. ทําเรื่องเกี่ยวกับ ส.ส.  ส.ว. อยูชดุเดียวกนั 

แตพรรคการเมืองถูกแยกออกไปมันก็เลยมีปญหา บางอันขัดกัน เชน ในเรื่องของการหาเสียงมนัคอนขาง 

จะมีปญหา  

  อีกประเด็นหนึง่ ขอที ่๕ ที่บอกวาจัดทําขอสังเกต และขอเสนอแนะ ก็คงเปนไปตามที ่

ทานวัชราพูด แตทีนี้ผมกม็ีความเหน็วาไหน ๆ เราก็จะเปนคณะอนุกรรมาธิการตรวจรางแลว ผมคดิวา 

มันมีอีก อันหนึ่งก็คือในเรื่องของการมองไปขางหนาดวยนะครับ เพราะวาบางเรื่องกรรมาธิการยกราง

อาจจะมองเฉพาะชวง แตวาเราอาจจะมบีางประเดน็ทีม่องไปขางหนา อันนี้มนัก็จะเสริมกับส่ิงที่ผมเสนอวา

เรานาจะมวีงสัมมนาในเชงิของการ Brain storm ที่ดูเร่ืองจุดออน จุดแข็ง ตรงนี้มนัจะใหเรามองไปขางหนา

ไดวากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดบางที่เราดู หรือแกปญหาไปเปนเฉพาะจุด ๆ แตเราไมไดมองไป

ขางหนาเลยวามันจะมพีัฒนาการไปอยางไร อยางเชนในกรณีของเลือกตั้งเมื่อคราวที่แลวทีเ่ขาบอกวา 

สมัครแลวตองไดเสียงไมนอยกวา ๒๐ เปอรเซ็นตของผูมีสิทธิเลือกตั้งอะไรพวกนี้ มนัก็เกิดประเดน็ปญหา 

ข้ึนวานี่มนัไปขัดกับหลักของการนับคะแนนประเภทที่เราเรียกกนัวาเสยีงขางมากรอบเดียวเด็ดขาด 

หรือเปลานะครับ เพราะถาเกิดสมัคร ๒ คน แตวาไดคะแนนไมถงึรอยละ ๒๐ ทําไมเรายังปลอยใหได  

แตวาถาสมัครคนเดียวเราตองไปใหรอยละ ๒๐ มนัเปนการขัดกับหลกัการตรงนี้หรือเปลา เผอิญปที่แลว 

ผมไปเรียน วปอ. ผมก็เลยทําเปรียบเทยีบ ๕ ประเทศเลย เดี๋ยวผมจะเอามาแจกนะครบั ผมเปรียบเทียบ 

กับญ่ีปุน อินเดีย ออสเตรเลีย แลวกม็าเลเซีย มีเขมรอีกดวยทัง้หมด ๕ ประเทศข องเราดวยก็เปน  

๖ ประเทศนะครับ เพราะฉะนั้นพอดูอยางนี้แลวมนัก็มีประเด็นที่เรานาจะเอามานัง่คดินั่งคุยกนั 

ขอบพระคุณครับ 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                                                     วรีพร ๒/๔ 

วันศุกรที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  นี่เปนการจุดประกายแลวก็ไมใชวาเราจะตรวจรางใหเขาอยางเดียว เพราะวา 

กรรมาธิการชดุนี้เปนกรรมาธิการวิชาการ เพราะฉะนัน้จดุออน จุดแข็งที่เราวาเราก็คงจะสงเคราะหเขาดวย 

ใหความเหน็เขาไป ใหขอมลูเขาไป หรืออยางนัน่เราเรียกวา ไปกระตกุตอมประสาทเขา สะกิดใหเขารูวา 

มันนาจะทําอะไรเสียคราวเดียวกนั ซึง่เราเห็นอยูแลวอยางที่คุณสมชาติไดพูดถึง เชญิคุณจิรายุครับ 

 

         - ๓/๑ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อน.ุ ตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู                                                                สุภาภรณ  ๓/๑ 

วันศุกรที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายจิราย ุ ศวติชาต  :  ขออนุญาตทานประธานครับ จริง ๆ ผมก็ดูกรอบการทาํงานของ

คณะอนุกรรมาธิการครั้งนี้กด็ีใจครับ ที่มีการกระทาํของขอ ๒ และขอ ๕ พวกนี้ผมเหน็วา คอนขางจะเปน 

ประโยชนคือ เราเปนอนุกรรมาธิการของวชิาการก็จริง แตผมก็ขออนญุาตนิดหนึ่งครับ เลาถงึสวนตัว 

นิดหนึ่ง คือผานกระบวนการเลือกตั้งมาคอนขางจะยาวนาน ในขณะที่ยงัอายนุอยก็ตามคุณพอมาตลอด 

ก็ขอเอยชื่อคุณพอก็คือ คณุใหญ ศวิตชาต นะครับ กอ็ยูในวงการเมืองมานาน แลวผมก็ไดลองรัฐธรรมนูญ 

ใหมรวมทั้ง กกต. ชุดใหม ซึง่ทานประธานทานเปนเลขา แลวก็ลง ส.ว. อีกครั้งหนึ่ง กม็ีประสบการณ 

ตรงนี้คอนขางมาก ทัง้นีท้ี่ผมเอยตั้งยาวก็คอื อยากจะขอวา การศึกษาจุดออน จุดแข็งและการทําขอสังเกต 

เราไมควรทําหลังจากยกรางเสร็จ จริง ๆ แลวผมวานาจะทาํกอนที่เขาจะยกราง เพื่อเขาเปนขอประกอบ 

อยางเมื่อกี้ผมเห็นดวยกับทานสมชาติ การที่ยุบพรรคการเมือง มนัไมถกูตอง เพราะจริง ๆ แลวพรรค 

การเมืองเปนสถาบัน สถาบันไมไดกระทําผิดแตคนกระทําผิด คนที่อยูในพรรคควรจะรับโทษ การเมือง 

ไมควรโดนยุบ อันนี้ผมเห็นดวยกับทาน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  ยกตวัอยาง ถาอเมริกาถาเผื่อ Democrat กับ 

Republican โดนยุบ อเมริกาก็จบ เพราะมันเปนสถาบนั ไมควรยุบ ผมเหน็ดวยกับทานอยางแรง แลว 

ตัวนี้ก็ดีใจที่ทานประธานไดใหผมเขามามสีวนในการพิจารณารางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เพราะวา 

ตัวนี้มีเร่ืองแกคอนขางจะเยอะ รวมทั้งเรื่องการนับคะแนนรวมทั้งถึงเรือ่งกฎหมายบางทีดี แต 

 Law enforcement  แย กฎหมายดีแตคนไมทํานะครับ  Law enforcement  ไมมีเลยครับทาน อยางที่

นครสวรรคผมลงสมัครรับเลือกตั้ง เราเหน็วามกีารซื้อเสยีง แตตัว Law enforcement  ไมทําอะไรเลย แจงก็

บอกไมทํา ไมมีคนอะไรอยางนีน้ะครับ กฎหมายมนัใชไดนะครับ จริง ๆ กฎหมายบางอยางไมตองแกเลย 

มันแกที่ Law enforcement  อยางเดยีว คอืตัวคนทีท่ําใหบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย อันนี้ผมเหน็ดวย 

กับทานสมชาติ มันกม็าเขาประเด็นวาเรื่องความคิดความเหน็เราตองรบีนําสงกอน ไมใชเขารางเสร็จแลวมา 

ซึ่งชวยอะไรไมคอยไดหรอกครับทานในตัวนั้น เพราะฉะนั้นในตัวนี้ผมก็คงจะมีขอคิดในเรื่องการทาํขอสังเกต 

ตัวนั้นคอนขางที่จะมากวนตัว การตรวจราง การอะไรตออะไรก็คงจะเปนหลกัวิชา ตามกฎหมายไป  

หลักใหญทานประธานทานก็เปนผูทรงคณุวุฒิในดานกฎหมายมานาน เร่ืองขัดกฎหมาย ขัดรัฐธรรมนูญ 

โดยเฉพาะ Handing คอนขางสําคัญนะครับ เพราะฉะนั้นในตัวนี้ผมมีความเหน็ในเรื่องของการตรวจ 

แลวก็อยากเรยีนทานประธานตออีกนิดหนึ่งของเรื่องการกําหนดการทาํงานหรือ Time frame หรือ 

Schedul   ของคณะ เพราะวาผมตองกราบเรียน ผมมีเปนบอรดของผังเมืองและสอนหนังสือที่ธรรมศาสตร 

ก็มี จะมีวนัวางไมวางอยากจะขอหารือทานประธานในเรื่องนี้นะครับ ขอบคุณทานประธานครับ 

  ประธาน  :  ก็ดีแลวครับ ถาแลวครับ เร่ิมมีขอบขายการทํางานแลว คณุไชยศรี เชิญครับ 

มีอะไรไหม 

 



อน.ุ ตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู                                                                สุภาภรณ  ๓/๒ 

วันศุกรที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ 

 

  พันตํารวจเอก ไชยศรี  พงษพัฒน  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผม พนัตํารวจเอก  

ไชยศรี  พงษพฒัน ครับ  กราบเรียนทานคณะอนุกรรมาธิการทกุทานนะครับ ผมโชคดีไดมีโอกาสเขาไปรับ

ใช กกต. ตั้งแตยุคบุกเบิกนะครับ หลงัทานวิจิตร อยูสุภาพ เล็กนอย แตก็ไดเร่ิมตนตั้งแตเตรียมการเลือกตั้ง 

ส.ว. ชุดแรกนะครับ ทดสอบรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ทานสมชาติก็มีสวนไดรวมกนั จากทัง้หมดเทาที่ได 

ปฏิบัติงานมีประสบการณกบั กกต. นี่ครับ วนันี้ผมอยากจะเสนอวาอุปสรรคที่ยิ่งใหญที่สุดในกระบวนการ 

ของ กกต. ขณะนี้ก็คือ พิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนฉบับ

แรกกอนนะครับ ผมจะวิเคราะหใหดูส้ัน ๆ อยางนี้ครับ กฎหมายฉบบันีถ้าวิเคราะหใน ๓ ดาน ทั้งโครงสราง 

กระบวนการและพฤติกรรมทั้ง ๓ ดานนี้นะครับ จะเห็นวาโครงสรางของกฎหมายคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

มันพกิลพกิาร พิกลพกิารอยางไรครับ ในกฎหมายเดิมนีดู่ที่มาตรา ๒๕ อันนี้กาํลังจะพิจารณากฎหมาย 

คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ มาตรา ๒๕ ใหมปีระธาน ใหประธานกรรมการการเลือกตั้งเปน

ผูบังคับบัญชาสูงสุดนะครับ แลวตอมาก็คอื มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๘ นีน้ะครับ ใหสํานักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งมีเลขาธิการคนหนึ่งซึง่ประธานกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งโดยความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง ๒ มาตรานีน้ะครบั ในทางปฏิบัติจริงแลว

ครับ ตัวเลขาธกิารนีท้ํางานดวยความยากลําบากอยางยิง่ เพราะวา กกต. โดยเฉพาะประธาน กกต. นี่ครับ 

จะทําในทุกสิ่งทุกอยางที่ทานอยากจะทํา โดยเลขานี้เปนเพยีงเบคนหนึ่งนะครับ ถาถามโดยระบบราชการ

แลวนี่เลขาธกิารมีลูกนองไหม เลขาธกิารไมมีลูกนองเลยครับ ลูกนองไปขึ้นกับ กกต. ทัง้ ๕ คน ตางก็แบง

ลูกนองกันวาใครจะมีบารมมีาก ลูกนองกข้ึ็นมากนะครบั สรุปแลวก็คอื คณะกรรมการการเลือกตัง้  

ถาเปนไปตามโครงสรางของกฎหมายเดิม เปลี่ยน กกต. คร้ังหนึง่ ลูกนองก็จะถูกเปลีย่นหมด ผลจากการนี้

นะครับ โดยหลักการบริหารแลวอะไรจะเกดิขึ้น ส่ิงที่จะเกิดขึ้นก็คือ การสั่งสมประสบการณ การสั่งสม

วัฒนธรรมองคการจะมีไมไดเลย ทกุอยางมันจะเริ่มตนศูนย เมื่อมี กกต. ชุดใหมเขามานะครับ แลวตัว

เลขาธิการทาํอะไรไมไดเลย แมแตการเงนิการทองจะอยูที่การบงัคับบัญชาของ กกต. ทั้งหมดเลยนะครับ 

แลว กกต. ตั้งแตเร่ิมตนของป ๒๕๔๐ แลวก็เร่ิมตนมาชดุที่ ๒ สภาพปญหาเหมือนอยางที่ผมพูดมาทัง้หมด

ไมเคยเปลี่ยนแปลง แนวรบไมเคยเปลี่ยนแปลงใน กกต. คือ แยงลกูนองกัน แยงงานกนัทาํนะครับ กกต. ทั้ง 

๕ คนไมวาจะแบงพื้นที่รับผิดชอบหรือไมวาจะแบงงานรบัผิดชอบ ปญหาก็อยางเดิมก็คือ ทกุคนอยากจะ

เปนใหญทั้งนัน้ ตัวเลขาตองทําตัวลีบ ๆ ถงึจะอยูได ถาตัวเลขาปกกลาขาแข็ง อาขา ผวาปก ตวัเลขาธิการ

จะถูกเพงเลง็นะครับ เพราะฉะนั้นปญหาอันนี้ผมกําลงัอยากจะนาํเรียนวา อยากจะดูแนวทางของ 

รัฐธรรมนูญใหม  ขณะนี้จะวางกรอบในเรื่องของโครงสราง กกต. วาอยางไร แตปญหาที่ผมนําเสนอวันนี้

ครับ อยากจะฝากอนกุรรมการทุกทานไดคิดลวงหนา เอามาตรา ๒๕ กบัมาตรา ๒๘ ของกฎหมายเดิม 

 



อน.ุ ตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู                                                                สุภาภรณ  ๓/๓ 

วันศุกรที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ 

 

มาเปรียบเทียบวาสองอยางนี่ครับ บัญญตัิอยางนี้มนัขัดกัน ขัดในทางปฏิบัติแนนอนนะครับ แลวผม

นําเสนอมานี่ผมอยากเหน็อะไร ผมอยากเหน็ในทางอุดมคติจริง ๆ นะครับ มันจะเปนไปไดหรือไมไดนี่ 

ผมอยากเหน็วา กกต. ทัง้ ๕ ทานเขามานัง่มานัง่เปนบอรดใชหรือไม กต็อบวาใช เมื่อมานัง่เปนบอรดทาน

ผลิตนโยบายอยางเดยีวไดไหม เมื่อผลิตนโยบายแลวโยนไปที่ กกต. โยนไปที่เลขาธกิาร เลขาธิการจะเปนผู 

Implementation นะครับ โดยลูกนองทัง้หมด บุคลากรทัง้หมดใน กกต. ข้ึนอยูกับการบังคับบัญชาของ

เลขาธิการ ถาเลขาธิการนํานโยบายจาก กกต. ไปแลว Implimentation ไมได หรือ Implimentation แลวไป

ทุจริตคดโกงนะครับ นอกลูนอกทาง บิดเบีย้วอยางไรก็ลงโทษที่เลขาธกิารนะครับ เราจะสรางกลไกอยางไร

ใหเปนอยางนี ้แลวกท็ี่มาของเลขาธกิารนีค่รับ มันควรจะเปนอยางไร อยากจะฝากใหชวย ๆ กันคดิครับ ผม

อยากไดมืออาชีพจริง ๆ  มานั่งตัวที่เปนเลขาธิการ ทาํงานในทางธุรการ ทํางานในทางบริหารรวมกระทั่งการ

สืบสวนสอบสวนใหใบเหลืองใบแดงทัง้หมดนี่ครับ ลูกนองทัง้หมดอยูที่เลขาธิการนะครับ เมื่อสืบสวน 

สอบสวนเสร็จแลว สงสาํนวนขึ้นไป เหมือนกับข้ึนไปที่ศาล กกต. ทัง้ ๕ ทานก็จะไปที่ศาลใหใบเหลืองใบแดง

ตามที่เลขาธิการเขาไดสืบสวนสอบสวนมานะครับ นี่คือส่ิงที่ผมอยากจะเหน็อันแรก 

  ประการตอมา ก็คือ กระบวนการทํางานกอ็ยางทีน่ําเสนอมาแลววา กระบวนการทาํงาน 

ทั้งหมดเลขาธกิารตองเปนมอือาชีพจริง ๆ ในการทํางานรับผิดชอบ คอขาดบาดตายอยูที่เลขาธิการทั้งหมด

เลยนะครับ ถาเปนไปอยางนี้แลวครับ การสั่งสมวัฒนธรรมองคการ Unity คือ ความเปนเอกภาพในการ 

บังคับบัญชามันจะมีสูงใน กกต. นะครับ ปญหาก็คือวา เราจะสรางกลไกอยางไร มนัก็ข้ึนอยูกับวา  

รัฐธรรมนูญจะวางแนวทางในเรื่องนี้อยางไรนะครับ ในการที่จะผาทางตัน ผาอุปสรรคปญหาในที่แลวมา 

  ประการสุดทาย ก็คือ พฤติกรรมของพนักงานทั้งหมดนี่ครับ ถาเปนไปตามนี้ข้ึนกับ 

สายบังคับบัญชาอยูสายเดียวครับ การควบคุมพฤติกรรมของบุคลากรทั้งหลาย ผมวานาจะเปนรูปเปนราง 

นาจะอยูในจรยิธรรมที่สามารถบังคับบัญชาไดนะครับ ผมอยากจะเห็นสวนนี้เปนสวนแรก อยากจะฝากให 

ทานคิดในเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งในสวนโครงสราง 

อยากจะฝากใหชวยกนัคิด ในสวนตอไปก็ ส้ัน ๆ ก็คือ กฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. นี่ครับ 

แมแตในฉบับที่แลวที่ผานไปนี่ครับ การซื้อเสียงในกฎหมายเลือกตั้งฉบับที่ออกมานะครับ ชาวบานถาไป 

เรียกรับนี่ผิด แตถาเขามาให ผูสมัครมาใหนี่รับเฉย ๆ ไมผิด แตถาไปเรียกนะผิด ในขณะเดียวกนัเมื่อแตก 

ลงไปเปนกฎหมายทองถิ่น ทัง้เรียกทั้งรับและผิด และในกฎหมายทองถิ่นยงัมีซับซอนไปอีกครับ มกีฎหมาย 

นิรโทษกรรมอกีนะครับ รัฐ ๆ หนึ่งไมควรจะสรางสิง่สับสนใหเกิดขึ้นกับผูเลือกตั้ง เลือกตั้งผูแทนไปอีกอยาง 

ใชตัวแบบอีกหนึง่ เมื่อไปเลือกตั้งทองถิน่ใชแบบตัวอีกแบบหนึง่ ซื้อสิทธิขายเสียงอยางเดยีวกนั แต

กระบวนการพจิารณาคนละอยาง อยางนีก้็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงใหมนัมีความสอดคลองในสวนนี้

นะครับ ก็ขอเสนอ ๒ เร่ืองนีก้อน 
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  ประธาน  : รูสึกวาภารกิจจะมากขึ้นแลว นีแ่ค ๓ คนครับ คุณอภิชัยเปนที่ปรึกษานายก 

คนที่กระเด็นไป แลวก็อดีต ส.ส. กทม. เชิญคุณอภิชัยครับ  

  นายอภิชยั  ตรังคิณีนาถ  :  ทานประธานครับ ผมก็ไดแตยอมรับในส่ิงที่ผานมา เร่ือง 

กรรมาธิการยกรางกฎหมายเลือกตั้งนีเ้หมอืนกัน คือเดิมเรามีการเลือกตั้งโดยกระทรวงมหาดไทยมาตลอด 

เพราะเขามีผูคน มีกาํลงัทุกอยาง พอมามคีณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้นมานี่เปนความผิดพลาดของ

นักวชิาการทีย่กรางใหมีอํานาจเบ็ดเสร็จทกุอยาง กลาวหาเอง ลงโทษเองทกุอยาง เพราะมนัเปนความ

ตองการของ ส.ส. สมัยนั้นนะครับ ป ๒๕๔๐ ที่อยากเหน็ความรวดเรว็เด็ดขาด แลวก็ตัดตอน คือไมอยางนัน้

ไปทําตามกระบวนยุตธิรรมนี่มันชา เขาก็เลยยกประโยชนใหกับ ๕ ทาน กกต. ๕ ทานมีอํานาจลนฟา 

ประชาชนเลือกมากี่แสน กี่หมื่นคะแนนก็แลวแต อยูที ่กกต. ๕ ทาน นีถ่ึงขนาดมีคนเปรย แลวกว็ากันวา  

นี่ถาออกไปมนัเปนแกง ถาเปนแกงออฟไฟพ คือ แกงของคน ๕ คนตดัสินไดทุกอยาง อํานาจอนันี้เราก ็

มอบให แตก็มามี ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - ๔/๑ 
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แตก็มามีปญหากับการบริหารภายในอยางทานเลขาธกิารอยางนี ้คอืเราไมคิดไมฝนวาจะมกีรรมการ 

ที่ไปใชอํานาจ ใชอํานาจก็ไมเกินขอบเขตเพราะเราใหเขามากไป เราใหอํานาจเขาเด็ดขาดมากไป  

ทานเลขาซึง่เปนผูปฏิบัติงานและรับผิดชอบทําอะไรไมไดเทาที่ควรนะครับ ผมก็วาขึ้นอยูที่ตวับุคคล คือ

กรรมการก็ควรรูหนาที่ของตวัเองเทาทีท่ํา อันนี้กเ็ปนเรื่องที่ตระหนกัแลวก็ตองคิดแกไข เปลี่ยนแปลง 

ในปจจุบนันีน้ะครับ ซึ่งกเ็ปนแนวทางที่ดี ก็ไดทราบตาง ๆ เยอะแยะมากมาย และเปนแนวทางทีพ่วกเรา

จะตองคิดแกไขนะครับ เอาเทานี้กอนทานประธานครับ 

  ประธาน  :  เชิญคุณศักดิ์ชัยครับ 

  นายศกัดิ์ชยั  ศักดิ์กุลวงศ  :  เรียนทานประธานครับ เร่ืองการเมืองหรือ กกต. รับสารภาพ 

จริง ๆ ผมไมรูเร่ืองหรอกครับ วาเขาจะมเีลหเหลีย่มมีอะไรกันอยางไร แตเมื่อดูกรอบอํานาจของคณะของเรา

ผมวาเหมือนกบัเปนคณะสุดทายที่จะตรวจรางที่เขารางมาเสร็จหมดแลว หลักที่สําคญัผมวาเราตองศึกษา

กฎหมายรัฐธรรมนูญกอน เมือ่กฎหมายรัฐธรรมนูญออกมามนัถงึจะมกีฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู 

ถาสมมุตวิาเขารางมามนัไมถูกตองเราก็อาจจะตั้งขอสังเกตหรือจะขอเสนอแนะตาง ๆ สวน กกต.  

เขาจะตั้งกนัอยางไร ผมวาคณะนี้คงจะไปเปลี่ยนแปลงยากครับ ผมก็เรียนถามทานประธานดวยวา 

ถารัฐธรรมนญูเขารางเสร็จผมก็อยากจะขอรางมาศึกษากอน รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู 

เพื่อจะมาเปรยีบเทียบกับของเกา เพื่อที่จะตั้งขอสังเกตหรืออะไรตาง ๆ นี่ครับ 

  ประธาน  :  ก็บอกทางฝายเลขาแลววาเดี๋ยวเราจะหารัฐธรรมนญูเกา รัฐธรรมนูญฉบับ 

ชั่วคราว แลวก็พระราชบัญญัติประกอบทีใ่ชอยูเดิมก็ถกูยกเลิกไปจะตองมาเปรยีบเทียบกนั แลวกโ็ชคดี 

วาทางทานวัชราผมนี่อยูในกรรมาธิการชุดนี้ ผมเปนที่ปรึกษากฎหมายของทานประธานอาจารยนรนิติ 

อยูประชุมทกุวันองัคาร เพราะฉะนั้นขอมลูทั้งหลายทัง้ปวงเราจะไดรับกอน เพราะเราจะตองมาวเิคราะห 

มากรองเสนอใหทานประธาน ทานประธานที่จะไปตั้งรับที่จะไปสูกับสมาชกิทั้งหลาย เพราะฉะนัน้ขอมูล 

ถาเราไดพวกนี้มาผมก็จะทยอยใหพวกเราไปศึกษาไลไปเร่ือย ๆ แมแตวาโครงสรางกรอบ ฝายเลขาครับ 

โครงสรางกรอบแนวทางในการรางรัฐธรรมนูญ ๓ กรอบมีอยูในมือไหม ผมไดหลงัสดุอยางนี้คือกรอบ ๓ 

ที่เพิง่ไดมานี่วาดวยองคกรอิสระช้ันศาล เอาอันนี้ไปถายสัก ๕ ชุดมาใหพวกเรา อันนี้เพิง่ไดมาจากคณะนัน้ 

เราก็จะไดเหน็ความคืบหนา เพราะจรงิ ๆ ชดุโนนเขาสง E-mail ขาวเกี่ยวกับการยกรางทัง้หมดเลย  

ผมนี่เปนภาระมากขณะนี้ กส็งไปเยอะมากเลย กรอบความเคลื่อนไหวในการยกรางทัง้หลายทั้งปวงนี ่

นะครับ แตเราตองติดตามครับ ถาเราติดตามแลวเราก็จะไดขอมูลแลวก็ยกรางไดทันนะครับ อันนี้เขาใจวา

เราจะตรงกนัแลววาความคิดเห็นในการที่วาเราควรจะทําอะไรอยางไร ควรจะศึกษาอะไรกอนเปนการบาน 

ที่จะตองทํา เราก็ทาํ Comment ทําขอสังเกตผาน ของเราหารือจากเราแลวผมก็จะตองทาํรายงาน 

การประชุม ทาํ Comment ตามที่เรามีขอสังเกตผานชุดที่ทานอัครวทิย  สุมาวงศ เปนประธาน เราเรียกวา  
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กรรมาธิการวชิาการ ก็คือเปนเรื่องกรอบทัง้หลายทั้งปวง เราตองผานชดุใหญของเรา ซึ่งทานวัชราก็เปนหลัก

อยูในนัน้อยูแลวในชุดใหญ แลวจากชุดใหญถาเขาเห็นพองกับเราอยางไรมันถงึจะสงไปกรรมาธิการยกราง 

สงไปกรรมาธกิาร สสร. ประธานวาไป หรือถาผมมโีอกาสปบผมชูตตรง ผมไดขอมูลจากเรามาผมเห็นวา 

มันเปนประโยชน รวดเรว็ ผมไปประชุมคณะที่ปรึกษาของประธาน ผมก็เอาเขาไปพูดในโนนเลย หรือวา 

ผมพูดกับประธานโดยตรง คอือันไหนที่เปนประโยชนเราจะทาํอยางนัน้เถอะ ไมไดมองวาเราจะไป 

หักหนาใคร ขามหนาใคร เพราะวาลกัษณะการทาํงานของเราเปนลักษณะในทางกึง่วิชาการ และผูมี

ประสบการณจากการปฏิบัติงาน  เชิญทานวัชราครบั 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานครับ ทานไชยศรี ผมตองขอโทษนะครับ  

จําทานไมได ความจริงเรารวมงานกัน ไปไหนดวยกัน บกุปาฝาดงไปดวยกนั ทํางานกันหนกัมากตอนนัน้ 

ผมวาเปนขอเสนอที่ตรงเปาหมายที่สุด คือตองดูจากกฎหมายแมบทคือรัฐธรรมนูญ ทีท่านบอกวาโครงสราง

ในกฎหมายลกูคือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยกรรมการการเลือกตั้งมนัยังสับสนนัน้ ผมเห็นวา

สับสนจริง แลวเมื่อหวลกลับไปดูกฎหมายแม คือกฎหมายรัฐธรรมนญูก็ยิ่งสับสนยิง่ขึ้น เพราะวากฎหมาย 

แมนั้นเขาไมไดเขียนไวชัดวาระดับกรรมการการเลือกตัง้คือ ๕ คน มีอํานาจหนาที่ชดัเจนอยางไร คือไมได 

บอกวาเปนเพยีงผูวางนโยบาย แตอันที่จริงทานควรจะรูบทบาทของตวัเองวาบทบาทของกรรมการ 

การเลือกตั้งคอืควบคุมเทานั้นเปนสาระสาํคัญ คือเอาตวัแรกเขาใชคําวา ควบคุมและหนาที่ดําเนินการ  

แตความจริงนัน้ก็คือการควบคุม สวนการดําเนนิการนั้นเปนเรื่องของฝายตั้งแตเลขาธิการลงมาสูเจาหนาที่

ทั้งหมดนะครับ ผมวามนัจะตองเปนรูปนี้ แตการที่จะใหถูกตองผมวาตองไปแกถอยคํา ซึ่งจะตองเอา

กฎหมายการบริหารราชการแผนดินมาด ูเพราะในกฎหมายรัฐธรรมนญูก็ดี ในกฎหมายเลือกตั้งกด็ี  

มาตรา ๑๔๔  มาตรา ๑๔๕ ของกฎหมายรฐัธรรมนูญมนัตกีันเองนะครบั แลวกท็ี่ทานพูดวา ๒๕ กฎหมาย

กรรมการการเลือกตั้งกับ ๒๘ ก็ตีกนัเองนะครับ เพราะฉะนั้นอนันี้เราจะตองใหเขาเขียนใหชัด โดยจะตอง

เอาระเบียบบริหารราชการแผนดินมาจับ แลวเขียนเปนรูปโครงสรางขึน้มาเลยวาอํานาจหนาที่มันลดหลั่น 

ลงมาเปนลาํดับอยางไร ถาไมอยางนัน้แลวเขาจะเปนอยางนี้ครับ แลวสําหรับวัตถปุระสงคหรือส่ิงทีพ่ึง

ประสงคของกรรมการการเลอืกตั้งก็คือการทําอยางไร ควบคุมอยางไรใหการเลือกตั้งเปนไปโดยบริสุทธิ์

ยุติธรรม อันนีค้ือจุดมุงหมายสูงสุดนะครับ ซึ่งนั่นแหละคือส่ิงที่จะตองเขาไปสูจุดอันนั้น แลวทุกอยาง 

ในการดําเนนิการก็เขาไปสูจุดอันนัน้ เทาที่ผมไดประสบมาและทานไดประสบมา ผมเช่ือวาประชาชนทุจริต

ยังไมมาก ยังไมรายแรงเทากับเจาหนาทีทุ่จริต เพราะถาเจาหนาที่ทุจริตแลวเหมือนทอดแห เราไปเปนกอบ

เปนกาํเลยแลวก็ไมใชวาไมมี แตวาเราจับไมไดไลไมทันนะครับ ซึง่อันนี้จะตองมีกระบวนการที่จะตอง

ติดตามตรวจสอบหรือเอาทีเ่รียกวา จุดเสีย่ง หาใหเจอนะครับ โอกาสที่มันจะเปนไปไดตองอุดชองวาง 

ใหถวนถี ่ซึ่งอนันี้คือการทาํกฎหมายใหมนัมีโครงสรางที่ปองกนัไดนะครับ ผมขอแคนี้กอนครับ 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                                                     วรีพร ๔/๓ 

วันศุกรที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  วันนี้เดิมนึกวาจะมาแนะนาํตวักัน แตปรากฏวาเราไดเนื้อหาเยอะเลยนะครับ 

ทีนีถ้าอยางนีป้บผมสนใจในเรื่องที่วา หลงัจากที่เราศกึษาทาํอะไรแลวเราควรจะไประดมผูมีประสบการณ 

ที่เกี่ยวของสักครั้งหนึง่อาจจะเปนจัด Focus group ก็ได Focus group ซึ่งหาสถานทีท่ี่มนัประหยัดลองทาํ 

อันนี้ผมอยากใหเพราะเราตัง้งบประมาณไวจํานวนหนึง่ อาจจะอยางนี ้สุดทายเรากจ็ะไปตกผลึกกนัเพื่อให 

มีสมาธ ิเขาจะไปจังหวัดใกลเคียงนีน่ะครับ อยางเราอาจจะไปจังหวัดนครนายก ไปรีสอรทสีดาที่เรา 

จัดประชุมสัมมนาใกล ๆ อาจจะไปพัทยา ไปชะอําอะไรตามเรื่อง แตเราก็คิดวาอนันัน้เปนเรื่องรอง 

อาจจะไมจาํเปน ผมเหน็ดวยวาเราควรจะจัด Focus group ในหวัขออะไรที่สําคัญเกี่ยวกบัอันนี ้

หลังจากในชวงหนึ่ง เดี๋ยวเราตองกาํหนดเวลานะครับ งบประมาณทีเ่รากันไวจะขออนุมัติเขา ผมก็เรียน 

ตามของอนกุรรมาธิการของตรวจรางรัฐธรรมนูญ เขาเสนอขอไปเพื่อเดินทางไปตางจังหวัดใกลเคยีงฃ

กรุงเทพ ๑ คนื เจาหนาที่ ที่พกักรรมาธกิาร อนุกรรมาธกิาร อะไรทั้งหลายทั้งปวงตั้งงบไว ๑๔๐,๐๐๐  

กวาบาท ของเราแจกจายมาก็คงจะไมเกินกวานัน้ที่ขอเขานะครับ ก็ลองคิดสิวาถาเราจะ Focus group  

ในหวัขอที่คุณสมชาติเสนอซึง่ทุกคนก็คงเหน็ดวยเปนอยางยิ่ง เราควรจะทําที่ไหนอยางไร งบภายใน 

คงไมกี่สตางค ดูสถานที ่หาสถานทีท่ี่มนัฟรีมันถูกนะครบั แลวก็บุคคลเปาหมายที่เราจะระดมสมอง 

ลองดูนะครับ ผมฝากตรงนี้ไวอันหนึง่ หมายความวาเราสามารถทําได ประชุมสัมมนา Focus group  

กับสุดทาย ตรวจรางกฎหมายประกอบยกสุดทายจรงิ ๆ ถาหากมีเงนิเหลือพอเราอาจจะดูสิวาเรา 

จะไปที่ไหน อยางไรไดบาง ที่เวลาจะเอื้อนะครับ อันนัน้เปนเรื่องรองนะครับ ทนีี้มาดกูําหนดวนัประชุมเดิม

ผมคิดวาเรามาพบกนัครั้งนีแ้ลวก็จะทิ้งหางไปใหไปศึกษาไปทําการบาน แตดูแลวภารกิจของเราอีกตั้งเยอะ  

เราจะตองมา Revise กฎหมายเกา เจตนารมณเกาอยางทีว่า แตละฉบับจุดออน จดุแข็ง และคุณสมชาต ิ

จะมีขอมูลเยอะอยางทีว่า ฝายเลขาก็ทาํหนังสือประสานที่จะขอเอกสาร แลวเดี๋ยวคณุสมชาติก็บอกวา 

ชี้เปามาเลยวาจะใหเราขออะไร ๆ แลวก็ปกติผมลงนามเองหรือใหทานอัครวิทย ทานอัครวิทย 

จะดีกวาไหมครับ  

  นายวัชรา  หงศประภัศร  :  เราควรจะทาํกอนที่เขาจะเขยีนไหมครับ 

  ประธาน  :  วันนีก้็จะทําหนงัสือขอ 

  นายวัชรา  หงศประภัศร  :  มันนาจะตองเขาไปสูคณะกรรมการยกราง 

  ประธาน  :  ถูก เพราะฉะนัน้เราตองรีบศึกษาเลย อันไหนเปนประเดน็ที่จะทาํกอน 

เราศึกษากอน และ Comment มัน Comment โดยผานกระบวนการไหลไป ที่สําคัญคือ Comment  

ผานคุณวัชรานี่แหละ เพราะคุณวัชราก็จะเปนตัวผลกัดนัเพราะอยูใน สสร. เปนตัวผลักดันและไดขอมูล 

จากนี้ไปคุณวัชราก็จะทั้งนําเสนอทัง้อภิปรายทัง้อะไรไดอยางดียิง่ใชไหมครับ เพราะเปนผูแทนหนึ่งในนี ้ 

คร้ังนี้คุณพิเชยีรไมมาซึ่งถาอยูก็จะสบายนะครับ  



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                                                     วรีพร ๔/๔ 

วันศุกรที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายอภิชยั  ตรังคิณีนาถ  :  ขอกราบเรียนวาเขาเปนพิธกีรติดการสัมมนาอยูที่บางเขนครับ 

  ประธาน  :  คณะทํางานเขาเยอะมาก รูปแบบก็คืออยางนี ้ประเดี๋ยวเราไปจัด Priority  

วาอันไหนที่เราจะตองรีบเสนอแนะอนุกรรมาธิการยกราง เขาคงเตรียมงานแลวถาเรามีขอมูลเราเสนอ

จุดออนจุดแข็งขอมูลใหเขาไป มีเครดิตก็คือ ๑. เราเปนอดีตผูปฏิบัติซึ่งเรารูเร่ืองอยูแลวก็ควรจะฟง 

ควรจะเอาเขาไป แมแตรัฐธรรมนูญที่มนัขดักัน เรารูอยูแลวมันขัดมนัเอื้อ เวลาเรียบเรียงถอยคาํ 

ทางอาจารยสมคิด เราก็สามารถทีจ่ะไปชีแ้จงเขาได เมือ่วานก็ประชุมอยูดวยกัน อันนีก้็จะเปนประโยชน

อยางยิ่งในการยกรางอนันี้เลยนะครับ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

           - ๕/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อน.ุ ตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู                                                                     สุภาภรณ  ๕/๑ 

วันศุกรที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ 

 

ก็เปนอนัวาเรือ่งเคาโครงในการที่จะ Focus group อะไรนี้ เราพรอมทีจ่ะทําดหูัวขอ แลวก็วนัเวลากําหนด

กันมาคราวนีก้็หารือวา เราควรจะประชุมทุกสัปดาหไหม ไมทราบของพี่มานจิชุดที ่๑ เขากําหนดอยางไร

ครับอนุกรรมาธิการชุด ๑  อนุกรรมาธกิารชุด ๒  

  เจาหนาที่กรรมาธิการ  :  อนุดานสารสนเทศจะเปนทกุวันจนัทรชวงบายครับ ทุกวนัพุธครับ 

  ประธาน  :  ทุกวันพุธ เราคดิวาหวัขอของเราจริง ๆ มาก  เพราะกฎหมาย ๓ ฉบับ 

จริง ๆ แลวเยอะเลย ที่เราศกึษาและก็จะเปนประโยชน เราก็ควรจะกาํหนดทุกสัปดาห หารือวาควรจะเปน 

วันไหน คุณจิราย ุ

  นายจิราย ุ ศวติชาต :  กราบเรียนทานประธานครับ จริง ๆ แลว เวลากส้ั็นทานประธานวา 

ทุกอาทิตยผมก็เหน็ดวยนะครับ ถาอยางนัน้ผมมีขอติดขัดอยูนิดเดียว คือ ผมประชุมบอรดของผังเมือง 

ทุกวนัพฤหัสบดี แลวกระผมเปนประธานอนุกรรมาธกิารการแกกฎหมายผังเมืองก็ทกุพฤหัสบดี ฉะนั้น 

ถาพฤหัสบดีผมไมแนใจวา แตวาผมจะมีไมไดอีกครั้งหนึง่ก็คือ วันจนัทรที่ ๙ แคนั้นเอง นอกนั้นทุกพฤหัสบดี

นะครับสวนวนัจันทรเฉพาะวันที่ ๙ เมษายนแคนัน้ครับ 

  รอยตรี วัชรา  หงสประภัศร :  ขอเสนอวันองัคารเชาไดไหมครับ  ผมจะไดกลับตอนบาย 

  ประธาน  :  ทีนี้ปญหาอยางนี้ครับ ตองขออํานวยความสะดวกใหพวกผมดวย เพราะบุคคล

นอก ชวงที่ประชุมทีท่านอรหันตทั้งหลายประชุมกัน พวกผมไมสะดวกที่จะเขามา แตของผมแกไขความ 

เดือดรอนแลว จะมีปญหาอะไรไหม วนัอังคารเชา หมายความวา เขามาไมมีปญหา เดินทางมานี่ไมมีปญหา 

ตอนเชาของคณุวัชราถาคงสายของผม ๐๙.๐๐ นาฬิกา  หมุนเวียนก็ไดเพราะวาคุณวัชราตองกลบั 

นครศรีธรรมราช มาประชุมจันทรแลวก็อังคารปบบายกลับ เดี๋ยวนะครับ อังคาร กรรมการของทานนรนิติ 

ทุกวนัจนัทร ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ นาฬิกา ประชุมชุดใหญหองนี ้กรรมาธกิารวิสามัญทกุจันทร อังคารทุก

อังคารของอาจารยนรนิติ กรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พุธเวนพุธ พุธ ผมก็จะมีเชาประชุมประธานยุติธรรม 

บาย ชุดการศกึษาศาสนา พฤหัสบดีประชุมสภาใหญ สป. ศุกรนี่ติดตามมติงาน ตามมติ ครม. หรือกีฬา 

แตวาพออังคารจริง ๆ แลวเชาถึงเที่ยง ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา เพราะฉะนัน้ก็จะติดปญหาของคณุวัชรา 

ผมเลยมาติดชุดเมื่อตะกี้ ซอนกันเมื่อตะกี้นี้ ไมเปนไร คือมันเปนเรื่องทีว่า ของเราสาระจะมากกวาชุดโนน 

อีกนะถาการเตรียมของพี่มานิจก็จะนอยกวาของเรา ของเรากฎหมายมัน ๓ ฉบับนะ ถาดูแลวอยางนี้ เราจะ

เห็นเลยวา ถามารีวิว แตวาไมซีเรียสนะ เพราะวา ๑๐ คน จะเวนอาทิตย ไมมาก็ไมเปนไร ถาติดจริง ๆ ก็วิง่

มาปุบแลวก็ไปหรืออยางไรก็นาจะได คือลองล็อกวนั  

 

 

 



อน.ุ ตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู                                                                สุภาภรณ  ๕/๒ 

วันศุกรที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายจิราย ุ ศวติชาต  :  ทานประธาน ถาเผือ่เปนศุกรอยางนี้ไดไหมครับ แลวผมมีความเหน็

วาถาบายมนัจะสะดวก คือถาเผื่อเชาประชุม เพราะวาเรามีเวลาแค ๒ ชั่วโมง พอติดเที่ยงเดีย๋วก็เปนภาระ

ทางนี้เลีย้งขาวอะไร ผมก็คอนขางลาํบากใจ ถาประชุมบายถงึ ๑๗.๐๐  - ๑๘.๐๐  นาฬิกาก็ไดนะครับ  

บายนีเ้พราะผมมีประสบการณที่ประชุม ถาบายมนัไปไดตลอดแตชาปุบติดเที่ยงแลว 

  ประธาน  :  อังคารบาย คุณวัชราจะไปเยน็ไหม มนีะ เอาอังคารบายไหม เอาอยางนั้น

ดีกวาองัคารบาย ถาจะเร็วหนอยก็เอา ๑๓.๐๐ นาฬิกาตรง ทกุอังคาร ๑๓.๐๐ นาฬกิา ไดครับ 

  นายอภิชยั  ตรังคิณีนาถ  :  เชาทานประธานไมวางใชไหมครับ 

  ประธาน  :  เชาผมก็ติดอยูแลวละ  อังคารบาย พอจะได เพราะบางครั้ง เราตองเลีย่งตรง

นั้น เลี่ยงของสภาใหญเขาใชหอง เราอนุกรรมาธิการเราก็ตองพยายาม คุณวัชราจะสะดวกไหม ตกลงอยาง

นั้น ตกลงองัคารบาย ดีแลว มันจะไดยืน่ได คราวนี้มีอีกอนัหนึ่ง เร่ืองภาระอันอื่นหมดแลว เมื่อตะกีม้ีผมยัง

สงสัยอยูเหมือนกนันะครับ หนังสือเมื่อวนัที ่๒๗ กุมภาพนัธ ผูวาการตรวจเงนิแผนดนิคุณหญิงจารวุรรณมี

หนงัสือถงึประธานอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู ส่ิงทีส่งมาดวยรางรัฐธรรมนูญ

เกี่ยวกับการตรวจเงนิแผนดนิ อันนี้ไดถายแจกหรือเปลา ยังใชไหม อานใหฟงนะครบั ตามที่รัฐธรรมนูญฉบับ

ชั่วคราว ๒๕๔๙ บัญญัติใหสภารางรัฐธรรมนูญทาํหนาที่จัดรางและกาํหนดกรอบการยกรางใหมอีงคกร

ตามรัฐธรรมนญูเพื่อทาํหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจรฐันั้น สํานักงานตรวจเงนิแผนดินขอเรียนวา เพื่อให

การยกรางรัฐธรรมนูญในสวนที่เกีย่วกับการตรวจเงนิแผนดินเปนไปอยางเหมาะสม สอดคลองกับ

เจตนารมณในการตรวจเงนิแผนดิน รวมทั้งเปนการปรับปรุงแกไขกลไกการตรวจสอบใหเกิดประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลสูงสุด จึงขอนาํเสนอแนวทางในการยกรางรัฐธรรมนูญเรื่องดังกลาวขางตนตามสิง่ที่สงมาดวย 

เพื่อประกอบการดําเนนิการตามอํานาจหนาที่ สําหรับรายละเอยีดและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การตรวจเงนิแผนดินอยูในระหวางศกึษาวจิัย โดยไดรับการสนับสนุนจากธนาคารโลกจะดําเนินการสงมาให

ภายหลงั อันนีพู้ดจริง ๆ แลวเราคงยงัไมไดไปแตะอะไรเขาหรอก เพราะไมใชภารกิจทีจ่ะมอบหมายให แตก็

อาจจะถายใหเพื่อทราบก็แลวกัน เพราะวาเขาสงมาที่เรา เขาอาจจะใหเราศึกษาความรูแลวก็จะเผือ่วามีราง

ที่จะใหเราตรวจพิจารณาเราก็จะไดเขาใจนะครับ ก็เอาไวใหทางฝายเลขาถายเอกสาร แลวก็มาแจกเราใน

อังคารหนาก็แลวกันนะครับ เร่ืองอื่น ๆ เชญิครับ 

  นายจิราย ุ ศวติชาต :  รบกวนถามทานไชยศรีนะครับ เพราะวาในหนงัสือยืนยัน 

แตงตั้งอนุกรรมาธิการ เขียนชื่อทาน ชยั  แตของทานถูก เผื่อผมมีเขียนแลวแกจะเสียมารยาท เขียนชื่อ 

ทานผิดวนัศุกรที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ 

 

 



อน.ุ ตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู                                                                     สุภาภรณ  ๕/๓ 

วันศุกรที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ 

 

  พันตํารวจเอก ไชยศรี  พงษพัฒน  :  ประสานกับเจาหนาที่แลว ขอเปลี่ยนเปนสระ ไ ครับ 

นอกนัน้ถกูตอง เพราะทําหนงัสือยืนยัน ขอบคุณครับ 

  ประธาน  :  คุณวัชราบาง  

  รอยตรีวัชรา  หงศประภัศร :  มีในรายงานการประชุมนะครับ 

  ประธาน  :  เอารายงานการประชุมมาเทียบ เขาเปลี่ยนจากพลตาํรวจตรี  

  เจาหนาที่กรรมาธิการ  :  ขออนุญาตเรามีคําสั่งแกแลวนะครับ อยูในแฟมนะครับ 

  ประธาน  :  ทานดูนะครับ พอถัดไปใบที่ ๓ จะมีประกาศแตงตั้งอนุกรรมาธิการวิสามญั

ตรวจรางรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบ ตรวจรางรัฐธรรมนูญก็ม ี๑๐ คนนะครับ มีสุพจน ไพบูลย มา

ดวย นอกนั้นกม็ีอัยการ มีผูพพิากษา มีอาจารยจุฬาลงกรณ แลวชุดที ่๒ คือ ชุดของเราก็ม ี๑๐ คน

เหมือนกนั ก ็โอ. เค เร่ืองอื่น ๆ ฝายเลขาครบั มีไหม 

  เจาหนาที่กรรมาธิการ  :  ตอนนี้ยงัไมมีครบั 

  ประธาน  :  ถาไมมีก็ขอขอบคุณทุกทานนะครับ ที่มารวมประชุมในวนัแรก แลวกใ็ห

ขอคิดเห็นที่เปนประโยชนอยางมากเลย แลวก็เดิมคิดวาจะไมมีเนื้อหา ไมมีเนื้องานทีจ่ะทํา ปรากฏวารูสึก

เขาจะเยอะถาเราจะทาํ แตคดิวาถาเราทําแลวก็จะเปนประโยชนกับบานเมืองนะครับ ก็ขอใหพวกเราชวย

รวมกันมาแสดงความคิดเหน็ ผมขอขอบคุณแลวก็ขอปดประชุมครับ 

 
     เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๕ นาฬกิา 
 
กลุมงานชวเลข ๑ 
สํานกัรายงานการประชุมและชวเลข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


